



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 23-25 ธันวาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ (25 ธค.60)</p>	<p>นโยบายงดรับของขวัญ</p> <p>-เสนอข่าว นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือสั่งการถึงหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายในการส่งความปรารถนาดีในโอกาสดีปีใหม่ 2561 ขอให้ข้าราชการทุกท่าน ไม่ต้องเดินทางมาถวายพรหรือนำกระเช้าของขวัญหรือสิ่งของมาถวายพรปีใหม่ หากต้องการส่งความปรารถนาดี ขอให้ส่งเพียงการ์ดอวยพรปีใหม่ และเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่นี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประจําอยู่ในพื้นที่ เพื่อดูแลประชาชนที่สัญจรภายในพื้นที่จังหวัดให้ได้รับความสะดวกปลอดภัย และให้ส่งมอบความสุข ความปรารถนาดีให้เป็นของขวัญแก่ประชาชนด้วย "ของขวัญมหาดไทย ส่งต่อความสุข รับปีใหม่ 2561" จำนวน 14 โครงการ</p> <p>นายวรวิทย์ สุขบุญ รองเลขาธิการ ป.ป.ช. รักษาการแทนเลขาธิการป.ป.ช. กล่าวถึง กรณีที่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ปลุกกระแส "No Gift Policy" งดรับ งดมอบของขวัญปีใหม่ เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส ลดปัญหา ทูจริตคอร์รัปชัน ซึ่งได้รับการขานรับจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดี ว่า ขอชื่นชมองค์กรและส่วนราชการต่าง ๆ ที่ออกมาประกาศนโยบาย No Gift ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ถือเป็นกาปฏิบัติตามประกาศ คณะกรรมการ ป.ป.ช.</p>
<p>เดลินิวส์ (25 ธค.60)</p> <p>มติชน เดลินิวส์ ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจ (25 ธค.60)</p>	<p>เทศกาลปีใหม่ 2561</p> <p>7 วันอันตราย</p> <p>-เสนอข่าว ที่ บช.น. พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. แลงมาตรการเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ในพื้นที่ กทม. โดย ตำรวจนครบาลจะมุ่งเน้นไปที่ 3 มาตรการหลัก ประกอบด้วย 1. ห้ามขับซึ่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมใส่หมวกกันน็อก 2. ห้ามขับรถในขณะมีเมามสุรา หรือดื่มไม่ขับ 3.เซฟตี้โซนสถานบริการ โดยพื้นที่ที่ถูกจัดให้อยู่ในเซฟตี้โซน จะตั้งจุดตรวจอย่างเคร่งครัดทั้งในเรื่องของด่านตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ และตรวจหาสิ่งผิดกฎหมาย โดยพื้นที่ที่ถูกกำหนดให้เป็นเซฟตี้โซนนั้น จะวัดจากปริมาณสถิติการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่บ่อยครั้ง ประกอบด้วย ถนนรัชดา ถนนพระราม 9 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ถนนประเสริฐมนูกิจ ถนนนวมินทร์ ขอยืนยันว่าไม่ได้จัดตั้งมาตรการดังกล่าวขึ้นเพื่อกั้นกั้นสถานบริการเพียงแค่อยากให้ตระหนักถึงอันตรายจากการขับรถในขณะมีเมามสุรา เพราะถือเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวทั้งหมดนี้จะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ไปจนถึงวันสุดท้ายของเทศกาลปีใหม่ หรือผ่านพ้น 7 วันอันตราย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า หากประชาชนที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เกิดการเจ็บป่วยระหว่างการเดินทางในช่วงวันหยุดยาวของเทศกาลปีใหม่นี้ หากเป็นกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินระดับวิกฤติ สามารถเข้ารับการรักษาได้ที่สถานพยาบาลทุกแห่งที่อยู่ใกล้ที่สุด ตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ มีสิทธิ์ทุกที่ (Universal Coverage for Emergency Patients : UCEP) ซึ่งสถานพยาบาลจะเป็นผู้เบิก ค่าใช้จ่ายมาที่ สปสช.เอง อย่างไรก็ตาม แม้จะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้ทุกแห่ง แต่ไม่ใช่ว่ามุ่งจะจะไปเข้าสถานพยาบาลเอกชน จึงขอแนะนำว่า เบื้องต้นให้เข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลรัฐไว้ก่อน</p> <p>ส่วนกรณีเจ็บป่วยที่ไม่ใช่กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินระดับวิกฤติ เช่น ความดันโลหิตขึ้นสูง ปวดศีรษะมาก ท้องเสียรุนแรง ซึ่งเป็นอาการเจ็บป่วยที่ยังไม่ถึงขั้นฉุกเฉินถึงแก่ชีวิต จะเป็นไปตามข้อบังคับ สปสช.ว่าด้วยการใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุข กรณีที่มีเหตุสมควร กรณีอุบัติเหตุหรือกรณี เจ็บป่วยฉุกเฉิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ซึ่งระบุว่าผู้ป่วยบัตรทอง สามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่ไม่ได้เข้าร่วมให้บริการในระบบบัตรทอง ตามมาตรา 7 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 คำแนะนำก็ยังเป็นแนวทางเดียวกัน คือ ขอให้เข้าสถานพยาบาลของรัฐที่อยู่ใกล้ที่สุด เพราะมีอัตราการเบิกจ่ายตามระเบียบที่กำหนดไว้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนพกบัตรประจำตัวประชาชน ศึกษาข้อมูลหน่วยบริการ ที่อยู่ในพื้นที่ระหว่างเดินทางและจุดหมายปลายทาง ส่วนผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรเตรียมยาให้เพียงพอสำหรับการเดินทางด้วย</p>
<p>เดลินิวส์ ไทยรัฐสำนักข่าว ไทย ทีวีช่อง 7 NBT (23 ธ.ค. 60)</p> <p>เดลินิวส์ ไทยโพสต์ เว็บไซต์แนวหน้า (25 ธ.ค.60)</p>	<p>ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ที่ปรึกษา รมว.สธ. กล่าวภายหลังเป็นตัวแทนรับมอบหนังสือถึงรมว.สธ. จากเครือข่ายองค์กรงดเหล้า เพื่อสนับสนุนมาตรการเจาะเลือดวัดระดับแอลกอฮอล์ในผู้ประสบอุบัติเหตุทุกราย ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ซึ่งหากพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 50 มก.เปอร์เซ็นต์ ให้ถือว่าเมาสุราแล้วขับ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่เทศกาลสงกรานต์ปี 60 ที่ผ่านมา แต่ไม่ได้ปฏิบัติกันอย่างกว้างขวาง เนื่องจากต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้ชี้ขาดว่าสมควรตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดหรือไม่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่เกิดอุบัติเหตุเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อ้างว่า ตัวเลขคดีอุบัติเหตุจราจรที่มีการดื่มและเมาแล้วขับ มีปริมาณแอลกอฮอล์มากกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ มีสัดส่วนอยู่ในลำดับที่ 8 ของคดีอุบัติเหตุจราจรนั้น พบว่า ชัดกับหลักการความเป็นจริง เพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ไม่ได้ตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ทุกราย ด้วยข้อจำกัดคือ ขาดอุปกรณ์ตรวจวัด รวมทั้งอุปกรณ์ที่มีอยู่ก็ถูกใช้กับตำรวจจราจร ไม่ได้อยู่ที่พนักงานสอบสวน การจะตรวจวัดต้องกลับมาที่ สภ.อีกทั้งในรายที่ตรวจวัด ก็มีโอกาสคลาดเคลื่อน ต่ำกว่าความเป็นจริง เพราะไม่ได้วัดทันที</p> <p>ทั้งนี้ จะพบได้ 3 ลักษณะ คือ 1.กรณีวัดปริมาณแอลกอฮอล์ที่ รพ. ก็ต้องรอให้พนักงานสอบสวนเดินทางไปแจ้งให้ เจ้าหน้าที่ รพ. ตรวจวัด และถ้าเสียชีวิต การตรวจวัดก็ต้องอาศัยเทคนิคเฉพาะ ซึ่งมักไม่ได้มีการตรวจ 2.กรณีที่เกิดเหตุไม่ได้ไปที่รพ. ทางพนักงานสอบสวนก็ต้องนำผู้เกิดเหตุ มาตรวจวัดที่โรงพัก 3.ผู้เกิดเหตุหนีหายไปจากจุดเกิดเหตุ และหากตามตัวมาตรวจวัดภายหลัง แต่ถึงมีการตรวจพบ ก็อ้างได้ว่าเป็นการดื่มหลังเกิดเหตุ ซึ่งทั้ง 3 กรณี ล้วนส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการตรวจวัด เพราะทุก ๆ 1 ชม.ระดับแอลกอฮอล์ลดลง 15 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์</p> <p>นอกจากนี้ ข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข ในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา ยืนยันชัดว่า การตรวจวัดแอลกอฮอล์กับผู้บาดเจ็บรุนแรง/เสียชีวิต ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 466 ราย พบผู้ขับขี่ที่มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ มากถึง 56.6% แม้จะเป็นเฉพาะกลุ่มที่เกิดเหตุรุนแรง แต่ก็ชี้ให้เห็นว่า สัดส่วนของผู้ขับขี่ที่เกิดอุบัติเหตุจากดื่มแล้วขับ มีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกฎหมายกำหนด ยิ่งโดยเฉพาะวันที่ 29 ธ.ค.ซึ่งเป็นวันแรกของเทศกาล พบผู้บาดเจ็บที่เกี่ยวกับแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นถึง 33% หรือจาก 816 เป็น 1,089 ราย โดยตลอด 7 วัน พบเยาวชน อายุต่ำกว่า 20 ปี ถึงหนึ่งในห้า ร้อยละ 20.45 ประสบอุบัติเหตุ โดยมีการดื่มแอลกอฮอล์ร่วมด้วยถึง 1,864 ราย เฉลี่ย 266.3 ราย/วัน หรือ 11 คน/ชั่วโมง อยากฝากว่า การเดินทางช่วงปีใหม่งดดื่ม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนน</p> <p>ขณะเดียวกัน นายคำรณ ชูเดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีที่กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เสนอให้แก้ไข พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เพื่อให้ขายสุราได้อย่างเสรีมากขึ้น ว่า ตามที่ทางเครือข่ายได้เข้าพบ ทีมเลขาธิการคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน เพื่อให้ความเห็นคัดค้านการแก้ พ.ร.บ.ดังกล่าว โดยยืนยันว่าการแก้กฎหมายครั้งนี้ฟังไม่ขึ้นและไม่สมเหตุผล ล้วนเป็นเพื่อประโยชน์ของธุรกิจทั้งสิ้น ทางเครือข่ายจะติดตามอย่างใกล้ชิด และจะต่อต้านขบวนการแก้ไขกฎหมายของกลุ่มธุรกิจจนถึงที่สุด</p>
<p>สยามรัฐ แนวหน้า (25 ธ.ค. 60)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า การจัดงานเทศกาลลานเบียร์สด ถือเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ซึ่ง อปท.ทั่วประเทศ มีอำนาจหน้าที่ควบคุม ดูแลสถานประกอบกิจการลานเบียร์สด ที่จัดให้มีจำหน่ายอาหารเบียร์สด และแสดงดนตรี ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 อย่างเคร่งครัด ผู้ประกอบกิจการต้องยื่นขอใบอนุญาตหรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่เป็นสถานที่ตั้งของกิจการนั้น และจะต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะเป็นไปตามข้อบัญญัติท้องถิ่น รวมทั้งควบคุมการดำเนินการ มิให้เกิดเสียงดังจนเป็นเหตุรำคาญสร้างความเดือดร้อนกับประชาชน หากตรวจพบว่ามีผู้ประกอบกิจการโดยไม่ได้รับใบอนุญาต จะมีความผิดโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>
<p>ข่าวสด(24 ธ.ค.60)</p>	<p>โพลล์ที่ฮอตแห่งปี 60</p> <p>-เสนอข่าว กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง "ที่ฮอตแห่งปี 2560" เก็บข้อมูลจากประชาชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 1,154 คน พบว่า ที่ฮอตของข่าวในประเทศที่ประชาชนสนใจติดตามและเกาะติดสถานการณ์ อันดับ 1 ข่าวพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร้อยละ 92.5 อันดับ 2 ข่าวการวิ่งของตูน บอดี้สแลม ในโครงการก้าวคนละก้าว ร้อย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ละ 82.3 อันดับ 3 ข่าวพสกนิกรกราบสักการะพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ร้อยละ 78.1 ส่วนที่สุดของบุคคลในสังคมไทยที่นำชิ้นชมยกย่อง อันดับ 1 ตูน บอดี้สแลม ร้อยละ 83.5 อันดับ 2 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร้อยละ 11.1 อันดับ 3 นางปวีณา หงสกุล ร้อยละ 1.4</p>
<p>มติชน ข่าวสด เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ แนวหน้า โพสต์ทูเดย์ สยามรัฐ กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการออนไลน์ (25 ธค.60)</p>	<p>โครงการก้าวคนละก้าว -เสนอข่าว "ตูน บอดี้สแลม" วิ่งวันสุดท้าย มุ่งหน้าด่านท่าซี้เหล็ก อ.แม่สาย คนแห่เชียร์ตลอดเส้นทาง ตามกำหนดการ 55 วัน แม่ "ตูน บอดี้สแลม" แขนเจ็บ จนทีมงานต้องประกาศโทรโข่งตลอดทาง วอนประชาชนอย่าดึงแขน หรือออกมาชน ขณะที่นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยเชียงราย ร้องเพลงเป็นกำลังใจให้พร้อมจุดเทียนนำแสงสว่างทันทีที่วิ่งถึงวัดร่องขุน จ.เชียงราย ชะรឹยยอดบริจาคพุ่งกว่า 1,026 ล้านบาท</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ สังคมทั่วทิศ (25 ธ.ค. 60)</p>	<p>-ด้าน "นิด้าโพล" เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง "บุคคลแห่งปี 2560 และสิ่งที่อยากได้จากรัฐบาลเป็นของขวัญปี 2561" โดยสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศ 1,203 คน ระหว่างวันที่ 20-22 ธ.ค. 2560 ผลสรุปดังนี้ เมื่อถามถึงบุคคลแห่งปี 2560 ที่ประชาชนชื่นชอบมากที่สุด พบว่า อันดับ 1 ระบุว่าตูน บอดี้สแลม เพราะมีความเสียสละช่วยเหลือสังคม 56.94 เปอร์เซ็นต์ อันดับ 2 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 16.71 เปอร์เซ็นต์ อันดับ 3 นายทักษิณ ชินวัตร เพราะชื่นชอบเป็นการส่วนตัว 2.49 เปอร์เซ็นต์ อันดับ 4 น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 1.75 เปอร์เซ็นต์ อันดับ 5 เมย์-รัชนก อินทนนท์ เพราะเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป 1.08 เปอร์เซ็นต์ อันดับ 6 เจ-ชนาธิป สรงกระสินธ์ 1.00 เปอร์เซ็นต์ อันดับ 7 บัวขาว บัญชาเมฆ 0.91 เปอร์เซ็นต์ อันดับ 8 บิณฑ์ บันลือฤทธิ์ เพราะมีความเสียสละช่วยเหลือสังคม 0.75 เปอร์เซ็นต์ อันดับ 9 อัม-พัชราภา ไชยเชื้อ และไฝ พงศธร 0.58 เปอร์เซ็นต์ และอันดับ 10 ณเดชน์ คูกิมิยะ และนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เพราะปีนี้มีผลงานที่โดดเด่นมาก</p>
<p>มติชน (25 ธค.60)</p>	<p>-เสนอข่าว รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ หนึ่งใน รพ.ในโครงการก้าวคนละก้าวของ ตูน บอดี้สแลม นพ.ไชยเวช ธนไพศาล ผอ.รพ. ได้ตั้งเป้าใช้เงินพัฒนายกระดับรพ.บาลลูกเงิน ใน 18 อำเภอ ให้มีอุปกรณ์กู้ชีพที่ทันสมัย ระบบยิงสัญญาณคนป่วยฉุกเฉิน ส่งเข้าออร์รวมภายในตึกอุบัติเหตุ และอื่น ๆ ที่มีประโยชน์</p>
<p>มติชน (25 ธค.60)</p>	<p>-เสนอข่าว นายสันติเดช เกิดเกตุ ผู้ประสานงาน "อาสาสมัครดูแลที่ตูน" อ.บางสะพานน้อย และ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เผยว่า หลังจากมีคณะติดตามข่าว อ.บางสะพาน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางสะพาน 9 ราย เดินทางโดยรถตู้ เพื่อไปส่งตูน เข้าเส้นชัยที่ปลายทาง อ.แม่สาย จ.เชียงราย แต่เมื่อเวลา 04.00 น.ช่วงข้ามที่ผ่านมารถตู้ดังกล่าวได้ประสบอุบัติเหตุชนกับรถบรรทุก 18 ล้อ ที่ขับออกจากป้อมน้ำมันตัดหน้าอย่างกระชั้นชิด ในพื้นที่ จ.สมุทรสงคราม ทำให้มีผู้บาดเจ็บ 4 รายและบางรายแพทย์ต้องเย็บบาดแผลที่ศีรษะ 18 เซม แต่คณะทั้งหมดยังเดินทางต่อไปได้ เพื่อสมทบกับคณะของผอ.รพ.บางสะพาน</p>
<p>มติชน ข่าวสด (24 ธ.ค.60)</p>	<p>-เสนอข่าว ตูนและคณะ ออกวิ่งเป็นวันที่ 53 จากหาม.พะเยา ผ่านกวันพะเยา เข้าสักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ผ่านศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา รพ.พะเยา และ วพบ.พะเยา ระหว่างวิ่งมาถึงแยกตลาดมณีรัตน์ ผู้อำนวยการ วพบ.พะเยา พร้อมผู้บริหาร ได้นำนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 1 มาตั้งแถวทำซุ้มตะเกียง และกล่าวคำปฏิญาณตนของพยาบาลต้อนรับ พร้อมนำหมวกพยาบาลและเข็มฉีดยาที่ทำจากธนบัตรมอบให้ตูน</p>
<p>ไทยรัฐ (23 ธ.ค.60)</p>	<p>-เสนอข่าว สสจ.พะเยาจัดทีมแพทย์เคลื่อนที่ 55 คน ไว้คอยดูแลทีมนักวิ่งและประชาชนที่จะร่วมวิ่งกับตูน ระหว่างวันที่ 23-24 ธ.ค.นี้ ส่วนยอดเงินบริจาคเข้าโครงการก้าวคนละก้าวฯ ของ จ.พะเยา ล่าสุดอยู่ที่ 3,200,000 บาท</p>
<p>มติชน (23 ธ.ค.60)</p>	<p>บทความ -เสนอบทความว่า จากปรากฏการณ์แห่งโครงการจิตอาสาของตูน ที่เกิดขึ้น รัฐบาลควรจะใช้ช่วงเวลานี้ในการสร้างพลังร่วมของประชาชนให้ตระหนักและเห็นคุณค่า "จิตอาสา" ให้คงอยู่กับสังคมไทยตลอดไป รวมทั้งเป็นแกนนำสนับสนุนให้ประชาชนรักสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย โดยให้ก.การท่องเที่ยวและกีฬา ผนึกพลังกับ ก.ศึกษาธิการ ก.มหาดไทย ก.สาธารณสุข ตลอดจนกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการเจ็บป่วยของประชาชนได้ในระดับหนึ่ง และไม่ต้องทำให้ตูนและทีมงานตลอดจนอีกหลายคนหรือหลายองค์กรภาคเอกชนต้องมาเหนื่อยยาก โดยรัฐบาลต้องตระหนักและให้ความสำคัญในการรณรงค์ให้ผู้คนเห็นคุณค่าในการดูแลสุขภาพ รวมทั้งจัดสรรงบประมาณประจำปีให้กับองค์กรด้านสาธารณสุขที่เหมาะสมและเพียงพอ</p>
<p>เดลินิวส์ บทบรรณาธิการ (25 ธค.60)</p>	<p>-กล่าวว่า นิด้าเปิดเผยการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่องบุคคลแห่งปี 2560 ปรากฏบุคคลที่ได้รับความนิยมชื่นชอบที่สุด คะแนน 57% คือตูน บอดี้สแลม ขอแสดงความยินดีกับเกียรติคุณ การยกย่องของสังคมและความสำเร็จตามเป้าหมาย การเชิญชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจการการสาธารณสุข การบำรุงโรงพยาบาล การสมทบ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>คมชัดลึก คอลัมน์ ขอชัดชัด (25 ธค.60)</p>	<p>ช่วยผู้ป่วยยากไร้ ขาดแคลน เป็นสิ่งที่ดี ที่รัฐควรส่งเสริม เนื่องจาก การใช้จ่ายด้านการสาธารณสุข โดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วยด้วยเงินงบประมาณ อาจมีข้อจำกัด ขาดความคล่องตัว การมีเงินนอกงบประมาณ จะส่งผลดีในการดูแลรักษาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือยามฉุกเฉินได้ การรณรงค์ที่ทุน บอดี้สแลม ริเริ่มแล้ว ควรเป็นแนวทางที่รัฐจะทำให้มีความต่อเนื่องไป</p> <p>-เสนอบทความ ปรากฏการณ์ 'ก้าว' 55 วัน สร้างเสริมสุขภาพ สร้างความปรองดอง ว่า ยอดบริจาคที่สูงกว่าพันล้านบาท ที่ที่ทุนเรียโรจากพี่น้องประชาชนภายในระยะเวลา 55 วัน เป็นปรากฏการณ์ระดมทุนที่สูงมากในรอบหลายปี หากเทียบกับอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างเครื่องฟอกไตเครื่องละ 200,000 บาท ก็ซื้อได้ถึง 5,000 เครื่อง แม้จะไม่สามารถแก้ปัญหาสาธารณสุขทั้งระบบได้ แต่ก็สามารถบรรเทาปัญหาได้หลายอย่าง รวมไปถึงมิติด้านอื่น เรื่องแรกที่ประสบความสำเร็จคือ กระแสการรักษาสุขภาพเป็นที่นิยมมากขึ้น ตามมาด้วยมูลค่าทางเศรษฐกิจ แม้จะยังไม่มีตัวเลขที่ชัดเจน แต่ก็มีรายงานว่าปรากฏการณ์ครั้งนี้ ทำให้สินค้าบางตัวที่เป็นผู้สนับสนุนการวิ่ง มียอดขายสูงขึ้น และหลายบริษัทห้างร้านก็ออกมาพากันบริจาคเพื่อช่วยกันสมทบทุนให้โครงการ ไปพร้อมกับภาพลักษณ์ขององค์กร และที่น่าประทับใจที่สุด คือการวิ่งครั้งนี้ กลายเป็นกระบวนการสร้างความปรองดองที่เห็นผลเป็นรูปธรรมมากที่สุด</p>
<p>มติชน กรมประชาสัมพันธ์ (23 ธ.ค. 60)</p> <p>ทีวีช่อง NBT (23 ธ.ค. 60)</p>	<p>รองนายกฯ ตรวจเยี่ยมรพ.</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมรพ.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ว่า การตรวจเยี่ยมครั้งนี้ได้เห็นสภาพการทำงานที่แท้จริง รวมทั้งเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานของ สธ. ทูกระดับ ตลอดจน อสม. พร้อมมอบนโยบายเรื่องการพัฒนารพ.ให้เป็นที่พึงของประชาชน เป็นต้นแบบรพ.แห่งความสุข มีคุณภาพคู่คุณธรรม ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารพ.ในทศวรรษที่ 5 ด้วย 4 ยุทธศาสตร์ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต</p> <p>สำหรับการติดตามการพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ที่รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก รองนายกฯ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน สร้างการเข้าถึงบริการและยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน โดยสธ.ได้พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิทั่วประเทศ มีทีมหมอครอบครัวที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและสหวิชาชีพดูแลประชาชนในทุกมิติในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพิ่มการเข้าถึงบริการ ลดความเหลื่อมล้ำ ลดความแออัดใน รพ. ด้วยค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม</p>
<p>เดลินิวส์ มติชน เว็บไซต์ไทยรัฐ (25 ธค.60)</p>	<p>ทnun สสส.คุมสื่อไม่เหมาะสม</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี และประธาน บอร์ด สสส. กล่าวมอบนโยบายให้ สสส. ว่า ขอชื่นชมการทำงานของ สสส.มีความโปร่งใส จนได้รับการประเมินจาก ป.ป.ช. ในปี 2560 ให้เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสลำดับ ที่ 26 จาก 422 หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน และเป็นอันดับ 3 ของหน่วยงานระดับเดียว กัน โดยมีคะแนนสูงถึงร้อยละ 91.61 เพิ่มจากปี 2559 ที่ร้อยละ 81.41 และปี 2557 ที่ร้อยละ 79.16 โดยคะแนนเพิ่มขึ้นทุกด้าน เช่น ปลอดภัยจกทุจริต วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ที่ประชุมยังได้พิจารณาและเห็นชอบแผนระบบสื่อและวิถีสุขภาพทางปัญญา ซึ่งเน้นยุทธศาสตร์ปี 2561 ในการสร้าง “พลเมืองตื่นรู้” ใน 3 ประเด็น คือ รู้เท่าทันสื่อยุค 4.0 (Media Literacy) ฉลาดรู้สุขภาพ (Health Literacy) สุขภาวะทางปัญญา (Spiritual Health) เนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคสื่อเปลี่ยนวิถีชีวิต ประชาชนทุกคนคือผู้ผลิตและผู้ใช้สื่อ สมาร์ทโฟนคือศูนย์กลางของสื่อยุคดิจิทัล โดยเฉพาะเด็กไทยอายุ 6-14 ปี ใช้อินเตอร์เน็ตในอัตราสูงขึ้นต่อเนื่องถึงร้อยละ 61.4 ในปี 2559 สูงขึ้นจากร้อยละ 58 ในปี 2558 เยาวชนมีโอกาสเข้าถึงสื่อไม่ติมากกว่าสื่อดี เนื่องจากการสำรวจพบว่าในช่วงเวลาสำหรับเด็ก มีการเผยแพร่สื่อที่ปรากฏเนื้อหาความรุนแรงถึงร้อยละ 57 มีเนื้อหาและการใช้ภาษาส่อทางเพศและหยาบคายถึงร้อยละ 53 และร้อยละ 9 ตอกย้ำอคติ/การเลือกปฏิบัติ</p>
<p>มติชน สยามรัฐ แนวหน้า (25 ธค.60)</p> <p>เดลินิวส์ ไทยรัฐ แนวหน้า มติชน สยามรัฐ สำนักข่าวไทย ทีวีช่อง NBT</p>	<p>พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ ปี2561</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงข่าว“พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ ปี 2561 ที่ต้องเฝ้าระวัง” โดยมี 7 โรคสำคัญที่ต้องเฝ้าระวัง คือ 1.โรคไข้เลือดออก 2.โรคไข้หวัดใหญ่ 3.โรคมือเท้าปาก 4.โรคตาแดง 5.อาหารเป็นพิษ 6.โรคไข้ฉี่หนู และ 7.โรคเมลิออยโดสิส โดยเฉพาะ โรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2560 ป่วย 189,870 ราย เสียชีวิต 54 ราย พยากรณ์ว่าปี 2561 จะมีผู้ป่วยประมาณ 220,000 ราย พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงคือ กทม. ปริมณฑล จังหวัดใหญ่และจังหวัดที่มีการเคลื่อนย้ายประชากรสูง ขอให้ประชาชนปิดปาก ปิดจมูก เมื่อไอจาม ล้างมือบ่อยๆ เมื่อสัมผัสสิ่งของ หลีกเลี่ยงการคลุกคลี ใกล้ชิดกับผู้ป่วย เมื่อป่วยควรหยุดเรียน หยุดงาน หยุดกิจกรรมในสถานที่แออัด ส่วนเรื่องวัคซีน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะเป็นผู้ให้ข้อมูลกับทางองค์การอนามัยโลก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
(23 ธ.ค. 60)	<p>เพื่อตัดสินใจและประกาศว่าแต่ละปีจะใช้เชื้อตัวใดผลิตวัคซีน ดังนั้นปี 2561 ยังต้องรอการประกาศอยู่ อย่างไรก็ตาม ขอให้กลุ่มเสี่ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรค แม้ป้องกันไม่ได้ 100 % แต่ป้องกันความรุนแรงของโรคได้</p> <p>ส่วนการพยากรณ์โรคไม่ติดต่อกันและภัยสุขภาพ มี 2 เรื่อง ดังนี้ 1.การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 2.การป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจ ในช่วงปัญหาหมอกควันภาคเหนือตอนบน</p>
<p>ข่าวสด (25 ธ.ค.60)</p>	<p>โครงการเฝ้าระวังแบบบูรณาการ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ผอ.สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคณม.) กรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีโครงการเฝ้าระวังแบบบูรณาการเพื่อติดตามแนวโน้มสถานการณ์และสายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่และเชื้อก่อโรคระบาดทางเดินหายใจอื่น ๆ ในรพ.เอกชน (Flu-Surveillance) ว่า โครงการดังกล่าวเป็นการบูรณาการทำงานเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยรพ.เอกชนจะมีการรายงานผลการเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่และโรคติดต่อเชื้อก่อโรคระบาดทางเดินหายใจอื่น ๆ เข้ามายังฐานข้อมูลของโครงการ เมื่อพบจะส่งข้อมูลเข้ามาทุกวัน จะมีทีมวิเคราะห์จากกรม. และ สปคณม.คอยเก็บข้อมูลก่อนนำมารวบรวมวิเคราะห์และแปลผล ว่ามีการพบเชื้อใหม่หรือไม่ การพบมีสัญญาณเตือนอะไร เพื่อเสนอเป็นนโยบาย และ เพิ่มการเฝ้าระวังโรคติดต่อเชื้อจำเพาะอื่น ๆ</p> <p>ในปีงบประมาณ 2561 จะมีรพ.เอกชนเข้าร่วมโครงการเป็น 17 แห่ง การเก็บข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังสายพันธุ์ จะรวบรวมเป็นรายเขต จากข้อมูลของโครงการ ฯในช่วงเดือน ม.ค.-ส.ค. 2560 พบว่า โครงการมีการเก็บข้อมูลจากรพ.ที่เข้าร่วมโครงการ 10 แห่ง ใน 6 เขต เป็น 2 ส่วน คือ 1.การรวบรวมข้อมูลโดยวิเคราะห์ข้อมูลเป็นกลุ่มเขตทุกสัปดาห์เพื่อเฝ้าระวังสายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่ฯ ได้รับความร่วมมือเฝ้าระวัง 352 ตัวอย่าง และ 2 .ข้อมูลรายเดือนของแต่ละโรงพยาบาลของผู้ป่วยสงสัยไข้หวัดใหญ่ที่มีการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นโดยวิธี PCR ทั้งหมด 68,692 ราย</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ มติชน ทีวีช่อง TNN (23 ธ.ค. 60)</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ (23 ธ.ค. 60)</p>	<p>ดูแลสุขภาพหน้าหนาว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. กล่าวว่า ช่วงฤดูหนาวได้กำชับให้สสจ. และอสม. ให้ความรู้ประชาชนในการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้พิการและเด็กเล็ก ที่จะได้รับผลกระทบมากกว่ากลุ่มอื่น และให้ทีมหมอครอบครัวเยี่ยมบ้านอย่างต่อเนื่อง แนะนำการดูแลร่างกายให้แข็งแรง ทำให้ร่างกายอบอุ่น ไม่นอนในที่โล่งแจ้ง และไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก้หนาว หากเจ็บป่วยให้รีบพบแพทย์ทันที นอกจากนี้ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว เพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวหนัง</p> <p>-ด้าน นพ.วิวรรณ์ ก่อวิริยะกมล นพ.สสจ.เลย เตือนประชาชนว่า โรคที่มักเกิดในฤดูหนาวและพบได้บ่อย ได้แก่ ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์ ปอดบวม เมอร์ส สุกใส หัด หัดเยอรมัน อูจจาระร่วง มือเท้าปาก และไข้หวัดนก กลุ่มเสี่ยงที่อาจป่วยได้ง่าย คือ เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคเรื้อรังประจำตัว เช่น โรคหอบหืด โรคหัวใจ โรคปอด โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน โรคไต เป็นต้น</p> <p>-เสนอสรุปข่าว อภ. ร่วมกับ สสจ.เชียงใหม่ และสื่อมวลชน สธ. จัดโครงการ “GPO เพื่อผู้ประสภภัย ร่วมใจต้านภัยหนาว” นำโดย ภก.จักรกฤษณ์ ประไพพิทยาคุณ รองผู้อำนวยการ อภ. ลงพื้นที่มอบผ้าห่ม 1 ,800 ผืน ยาตำราหลวง 1 ,800 ชุด รวมถึงเครื่องอุปโภค บริโภค อุปกรณ์การเรียน การศึกษา ให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เด็กและผู้ประสภภัยหนาว ที่ อ.แม่วาง และ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่</p>
<p>แนวหน้า (23 ธ.ค.60)</p>	<p>คลินิกหมอครอบครัว จ.ระยอง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ที่ปรึกษา รมว.สธ. เป็นประธานเปิดคลินิกหมอครอบครัว รพ.ระยอง (เนินพระ) ตั้งอยู่ในรพ.สต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โดยมี เรือโท ศตวรรษ อนันตตระกูล รอง ผวจ.ระยอง และนพ.ชัยวัฒน์ จิตตพร นพ.สสจ.ระยอง ร่วมพิธี โดยคลินิกหมอครอบครัว รพ.ระยอง (เนินพระ) รับผิดชอบประชากร 31,112 คน ทีมหมอครอบครัวประกอบด้วย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข และสหวิชาชีพ จัดระบบบริการตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว ให้การดูแลผู้ป่วย เช่น ผู้สูงอายุติดเตียง ผู้พิการ ผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง เด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีการพัฒนาการล่าช้า และมีระบบบริหารจัดการปัญหาสุขภาพระดับพื้นที่โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ผ่านกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ เชื่อมโยงระบบส่งต่อโดยใช้โปรแกรมรีเฟอร์ โปรแกรมเยี่ยมบ้าน และดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องระหว่างหน่วยบริการปฐมภูมิและ รพ.แม่ข่าย พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพ ผู้ป่วยในพื้นที่ที่เป็นปัจจุบัน มีระบบสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์การแพทย์ รวมถึงวัสดุที่ไม่ใช่ยา ให้บริการวันละ 80-100 คน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ สำนักข่าวไทย (23 ธ.ค. 60)</p>	<p>มาตรฐานสมุนไพรไทย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุชฌม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวในงานแถลงข่าว สินค้าไทยไว้ใจได้ พัฒนาโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ การเลือกสินค้าและของฝากต้องคำนึงถึงคุณภาพปลอดภัย โดยเฉพาะสินค้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งตลอดปีที่ผ่านมา กรมฯ มุ่งเน้นการตรวจสอบหาสารสำคัญของสมุนไพรในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง สามารถจำแนกสารออกได้ 26 ชนิด และในอนาคตเตรียมออกสัญลักษณ์ คิว เพื่อใช้ยืนยันว่าผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยจากกรมฯ ไม่มีสารพิษและอันตราย และยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เองภายในกรมฯ เพื่อจำหน่ายเป็นของขวัญปีใหม่ด้วย</p>
<p>เดลินิวส์ มติชน ข่าวสด โพสต์ทูเดย์ M2F (25 ธ.ค. 60)</p>	<p>สารวัตรป่วยซึมเศร้ายิงตัวตาย</p> <p>-เสนอข่าว สน.ปทุมวัน รับแจ้งเหตุมีผู้ใช้อาวุธปืนยิงตัวเองเสียชีวิตภายในห้องทำงาน สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่เกิดเหตุพบศพ พ.ต.ต.สหัสวรรษ พันธุ์เกตุ อายุ 30 ปี สว.ฝ่ายแต่งตั้ง สำนักงานกำลังพล นอนจมกองเลือด มีบาดแผลถูกยิงที่ขมับซ้ายทะลุขวา ใกล้กันพบอาวุธปืนขนาด 9 มม.ซึ่งเป็นปืนประจำกายของผู้เสียชีวิตตกอยู่ ส่วนบนโต๊ะทำงานพบจดหมายลาตาย ระบุว่า "ขอโทษกรรมให้ด้วยครับ เพราะความซึมเศร้าจนเกินไป" เบื้องต้นสันนิษฐานว่า สาเหตุการฆ่าตัวตายครั้งนี้ น่าจะเกิดจากความเครียด และปัญหาส่วนตัว อย่างไรก็ตามก็ตีเจ้าหน้าที่จะสอบปากคำพยานแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไป</p> <p>นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า โรคซึมเศร้าเป็นภาวะการเจ็บป่วยที่ต้องเร่งรักษาและป้องกัน เนื่องจากโรคนี้ส่งผลต่อการสูญเสียทั้งชีวิต การงาน การเรียน การเข้าสังคมของผู้ป่วย ที่น่าวิตกไปกว่านั้นยังพบว่าโรคซึมเศร้าเป็นต้นเหตุใหญ่ทำให้วัยรุ่นทั่วโลกฆ่าตัวตายหรือไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเหมือนคนทั่วไป</p> <p>วัยรุ่นที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้า มี 4 กลุ่มใหญ่ที่ควรให้ความสำคัญ ได้แก่ 1.ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคทางจิตเวช 2.มีโรคเรื้อรังทางกาย 3.ผู้ที่มีปัญหาทางด้านจิตสังคม และ 4.กลุ่มที่มีครอบครัวไม่อบอุ่น สำหรับแนวทางการดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้ามี 4 ส่วนหลัก ได้แก่ 1.การคัดกรองซึมเศร้า 2.การตรวจวินิจฉัย การตรวจร่างกายและตรวจสภาพทางจิต 3.การรักษาด้วยยา และ 4.การส่งเสริมการป้องกันปัญหาซึ่งครอบครัวและโรงเรียนมีส่วนสำคัญ</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ NEXT GEN (23 ธ.ค. 60)</p>	<p>แอปฯ แก้ปัญหาซึมเศร้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประภาส อุครานันท์ ผอ.รพ.พระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี กล่าวว่า รพ.พระศรีมหาโพธิ์ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญโรคซึมเศร้า ทั้งอาจารย์จิตแพทย์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับความคิดและพฤติกรรม พยาบาลจิตเวช แกนนำวัยรุ่น 4 ภาค และนักสร้างแอปพลิเคชัน พัฒนาแอปพลิเคชันมายด์ฟิต โดยออกแบบให้ใช้งาน 24 ชม. ประกอบด้วย การประเมินพลังใจ 9 ข้อ และมีกิจกรรมลดความเศร้า 6 กิจกรรมหลัก 18 กิจกรรมย่อย ให้ปฏิบัติตามระดับค่าคะแนนพลังใจ เมื่อทำกิจกรรม 1 ครั้ง จะได้รับดาวเป็นรางวัล ทำครบจำนวนครั้งของแต่ละกิจกรรม จะได้หมวกแห่งความภาคภูมิใจ และเมื่อครบทุกกิจกรรม จะเป็นเดอะวินเนอร์ผู้ชนะใจตัวเอง หากทำกิจกรรมแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นใน 2 สัปดาห์ น้องมายด์จะแนะนำให้ปรึกษาสายด่วน 1323 หรือรพ.พระศรีมหาโพธิ์</p>
<p>ไทยรัฐ (23 ธ.ค. 60)</p>	<p>รางวัล ออย.ควอลิตี้ อวอร์ด 61</p> <p>-เสนอข่าว ศ. นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.ส ธ. เปิดงานพิธีมอบรางวัล ออย.ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2561 โดยมี นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รองปลัด สธ. และ นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงษ์ เลขานุการ ออย. ร่วมงาน ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน360 องศา (25 ธ.ค. 60)</p>	<p>ทนายแนะฟ้องคลินิกศัลยกรรมหัวหมอได้</p> <p>-เสนอบทความ กรณีคลินิกศัลยกรรมย่านดอนเมือง จับคนไข้เซ็นสัญญาห้ามเผยแพร่ข้อมูล รูปภาพ ห้ามโพสต์ในโซเชียลฯ ห้ามดำเนินคดีทางกฎหมาย ห้ามฟ้องศาล ห้ามร้อง สคบ.ถ้าผิดเงื่อนไขจะโดนดำเนินคดี และเสียค่าปรับเป็นเงินหลายแสนบาท ก่อนผ่าตัดมีเซ็นสัญญาอีกฉบับ พอมีปัญหาที่จับเซ็นสัญญาอีกฉบับ พอคนไข้จะร้องเรียนหมอ มีการข่มขู่ให้กลับไปดูสัญญา</p> <p>ทนายเกิดผล แก้วเกิด ให้คำแนะนำว่า สัญญาไม่เป็นธรรม เช่นอย่างไรก็ฟ้องร้องได้ สัญญาที่ระบุไว้อย่างนั้น ตามกฎหมายว่าด้วย ข้อสัญญาไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 8 ข้อที่กล่าวว่า "ข้อตกลงสัญญาหรือประกาศแจ้งใด ๆ ที่ยกเว้นความรับผิดชอบที่เกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย เพื่อให้ผู้ให้บริการหรือผู้ประกอบการไม่ต้องรับผิดชอบ บังคับไม่ได้เป็นโมฆะ" ฉะนั้นไม่ว่าหมอจะเซ็นสัญญาอะไรก็แล้วแต่ ถ้าตายจะไม่รับผิดชอบ บาดเจ็บจะไม่รับผิดชอบ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	สูญเสียอนามัยจะไม่รับผิดชอบ ข้อตกลงตรงนี้เกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย อนามัย เป็นโมฆะทั้งหมด
มติชน ไทยโพสต์ M2F กรุงเทพมหานครออนไลน์ (25 ธ.ค.60)	<p>กทม.เตือนไวรัสลงกระเพาะ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผอ.สำนักอนามัยเตือนอากาศเปลี่ยน ควรระวังสุขภาพของเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว เป็นพิเศษ เพราะอาจทำให้เกิดโรคไวรัสลงกระเพาะและลำไส้ โดยระยะแรกจะมีอาการคล้ายไข้หวัด คือ มีไข้ ตัวร้อน น้ำมูกไหลหรือไอร่วมด้วย แต่จะมีอาการอาเจียน ที่เป็นอาการเห็นได้ชัดทำให้สันนิษฐานว่าเป็นไวรัสลงกระเพาะ ดังนั้นให้หมั่นดูแลรักษาความสะอาดร่างกายและล้างมืออย่างสม่ำเสมอ</p>
กรุงเทพธุรกิจ (25 ธ.ค. 60)	<p>ทุนแบรนต์เฮลธ์อวอร์ด</p> <p>-เสนอข่าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิจัยเรื่อง "การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และสมบัติต้านโรคอัลไซเมอร์ จากสารสกัด ผลไม้ไทย 10 ชนิด ต้านโรคอัลไซเมอร์ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชัน สำหรับผู้สูงอายุ และนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบทางการเกษตรภายในประเทศ ทุนวิจัยแบรนต์เฮลธ์ รีเสิร์ช อวอร์ด 2017 จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินนิตตามาตุ พร้อมด้วยนักวิจัยจากมหิดล รพ.จุฬาฯและแพทย์รามา กระตุ้นให้เกิดการค้นคว้าวิจัยด้านสุขภาพ และโภชนาการยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย</p>
เดลินิวส์ (25 ธ.ค.60)	<p>ไฮโปเธอร์เมีย</p> <p>-เสนอสรุป เตือนให้ระวังภาวะไฮโปเธอร์เมีย หรือ ภาวะตัวเย็นเกิน ในฤดูหนาว ซึ่งเป็นภาวะที่ร่างกายมีอุณหภูมิลดต่ำเกินไป จนทำให้อวัยวะต่าง ๆ โดยเฉพาะหัวใจและสมองได้รับผลกระทบ จนทำหน้าที่ไม่ได้ตามปกติ บางรายรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต สาเหตุมาจาก 1. จากการสัมผัสกับความหนาวเย็น เช่น ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่สภาพอากาศหนาวหรือแช่ในน้ำเย็นจัด ซึ่งมักเกิดขึ้นเนื่องจากอุบัติเหตุ 2. จากการที่ร่างกายสูญเสียกลไกการปรับอุณหภูมิ ทำให้ไม่สามารถสร้างและเก็บความร้อนในร่างกายได้ มักเกิดกับผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปี ขึ้นไป และ ในผู้มีโรคเรื้อรัง ผู้กินยานอนหลับ ยาแก้ปวดประสาทร และ รวมถึงดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป</p>
เดลินิวส์ (24 ธ.ค.60)	<p>การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นายพิชญา สายแสงจันทร์ ผอ.ททท. สำนักงานอุบล เปิดเผยว่า ในช่วงเดือน ก.พ. 2561 จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาทางดึงนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางเข้ามาประเทศไทยเพิ่มขึ้น โดยจะให้การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เป็นตัวนำ เพราะทราบ มาว่า ก.สาธารณสุขสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เตรียมบังคับใช้หลักประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งเพิ่มเติมในปี 2561 จึงถือเป็นโอกาสดีที่ไทยจะหาทางดึงนักท่องเที่ยวในกลุ่มดังกล่าวเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก มีความเชี่ยวชาญการรักษาโรคมะเร็งและหัวใจมากที่สุด อีกทั้งยังมีค่าบริการที่ถูกกว่า</p>
เดลินิวส์ (24 ธ.ค.60)	<p>โรคหัวใจในเยเมน</p> <p>-เสนอข่าว กาชาดสากล เปิดเผยว่า จำนวนผู้ต้องสงสัยป่วยเป็นโรคหัวใจในเยเมน เพิ่มสูงขึ้นเป็น 1 ล้านรายแล้ว ขณะที่สงครามกลางเมืองทำให้ประชากรกว่าร้อยละ 80 ขาดอาหาร, เชื้อเพลิง, น้ำสะอาด และไม่สามารถเข้าถึงระบบสุขอนามัย ส่วนองค์การอนามัยโลกแจ้งว่า มีผู้เสียชีวิตมากถึง 2,219 ราย นับตั้งแต่โรคหัวใจเริ่มระบาดเมื่อเดือนเม.ย.</p>
ไทยโพสต์ (25 ธ.ค. 60)	<p>กินอาหารเร็วเสี่ยงอ้วน</p> <p>-เสนอสรุป หลายคนที่ชอบรับประทานอาหารอย่างรวดเร็ว ภายในเวลาไม่ถึง 5 นาที ผลงานวิจัยของสมาคมโรคหัวใจในอเมริกัน เผยว่า สัญญาณดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคอ้วน หรือเสี่ยงต่อภาวะอ้วนลงพุง ซึ่งทั้ง 2 โรคนี้จะทำให้เกิดภาวะโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ ทั้งโรคหัวใจ เบาหวาน รวมถึงโรคหลอดเลือดสมอง จากการศึกษาในประเทศญี่ปุ่นพบว่า ผู้ที่กินอาหารเร็วบ่อย ๆ จะทำให้อ้วนเร็ว ส่งผลให้มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น หรือสูงกว่าคนที่กินช้าถึง 3 เท่า และยังทำให้เกิดภาวะโรคกรดไหลย้อนได้สูงกว่าคนที่เคี้ยวอาหารช้า ขณะที่การวิจัยในประเทศจีน พบว่าน้ำหนักตัวจะลดลงมากกว่า 10% หากว่าเคี้ยวอาหารนานถึง 40 ครั้ง จากการที่คนทั่วไปเคี้ยวเพียง 15 ครั้ง สรุปได้ว่าการเคี้ยวอาหารช้า ๆ ช่วยทำให้ระบบย่อยทำงานได้ดีขึ้น</p>
แนวหน้า (25 ธ.ค. 60)	<p>ญี่ปุ่นแนะนำเคล็ดลับรักษาฟันแท้</p> <p>-เสนอข่าว ดร.ทาคาชิ คูมาโก ทันตแพทย์ด้านทันตกรรมป้องกัน ที่ประเทศญี่ปุ่น กล่าวถึงแนวคิด Keep 28, Make it Possible ว่า เป็นการรักษาฟันแท้ที่แข็งแรงให้อยู่ครบ 28 ซี่ โดยนำ Cloud System มาใช้เพื่อให้คนไข้สามารถเรียกดู</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ข้อมูล ช่องปากของตนเองได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านสมาร์ทโฟน ข้อมูลนี้ จะทำให้คนไข้ ทันตแพทย์ ทันตภิบาล เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของช่องปากคนไข้ได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อตัวคนไข้เองที่จะรับทราบว่าคุณแลฟันดีแล้วหรือยังต้องปรับปรุงจุดไหนบ้าง อีกทั้งเป็นการพัฒนาคุณภาพ การทำงานของทันตแพทย์ ทันตภิบาล ในการให้บริการคนไข้ด้วย ซึ่งหากทำได้ดีทั้งคนไข้ ทันตแพทย์ ทันตภิบาล ก็จะส่งผลให้สุขภาพช่องปากดี สามารถรักษาฟันแท้ที่ไม่ผุ ไม่ผ่านการอุด หรือรักษารากฟัน ให้อยู่ครบ 28 ซี่ไปตลอดชีวิต</p> <p>นอกจากนี้ ดร.คумаโก ยังได้แนะนำวิธีแปรงฟันที่มีประสิทธิภาพ เริ่มจากการแปรงฟันโดยไม่ใช้ยาสีฟันประมาณ 5 นาที เพื่อขจัดพลัคและเศษอาหาร จากนั้นใช้ไหมขัดฟันเพื่อขจัดไบโอฟิล์มที่อยู่ตามซอกฟัน แล้วจึงใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์แปรงฟันอีก 1 นาที และบ้วนน้ำเพียงครั้งเดียว เพื่อไม่ให้ฟลูออไรด์ถูกชะล้างจนหมด</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch